

# ทบทวนจ่ายเงินช่วยไร่อ้อย <sup>B2</sup>

โพสต์ทูเดย์ - กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทราย ยก ระดับมาตรฐานการผลิต ปิดทางคู่แข่งการค้าฟองรื่อง

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างทำแผนปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ โดยจะมีการกำหนดคุณภาพด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นใน พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ เพื่อให้ชาวไร่ปลูกอ้อยได้ตามมาตรฐานและคุณภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต จากปัจจุบันที่มีเพียงข้อกำหนดตามค่าความหวาน โดยกำหนดให้ซื้อขายอ้อยตามคุณภาพความหวานวัดเป็น (ซี.ซี.เอส.) หมายความว่า ราคาอ้อยจะผันแปรไปตามคุณภาพหรือความหวาน แต่อนาคตจะต้องมีการเพิ่มข้อกำหนดเพื่อจูงใจให้เกษตรกรผลิตอ้อยที่มีคุณภาพมากขึ้น

"ข้อกำหนดในการซื้อขายอ้อยในอนาคตจะต้องมีการปรับเพิ่มในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพให้สูงขึ้น แต่รายละเอียดจะ

กำหนดมาตรฐานและคุณภาพอะไรบ้างต้องมาดูอีกครั้ง" นายสมชาย กล่าว

อย่างไรก็ตาม แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยจะต้องนำ 4 ข้อกังวลของบราซิลที่เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่ของโลกฟ้องต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) มาทบทวนอย่างรอบคอบ คือ 1.การจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยแก่ชาวไร่อ้อยในแต่ละฤดูการผลิต 2.การกำหนดระบบโควตาน้ำตาลเป็น 3 ส่วน คือ โควตา ก. เพื่อการบริโภคภายในประเทศ โควตา ข. เพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศผ่านบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย (อนท.) และโควตา ค. คือ น้ำตาลทรายดิบที่ส่งออกโดยโรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศ 3.การกำหนดราคาน้ำตาลทรายของไทยที่ควบคุมอยู่ 23.50 บาท/กก. และ 4.การกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต่ำและขั้นสุดท้าย

ทั้งนี้ หลักการใหญ่ในการปรับโครงสร้าง

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ประกอบด้วย 1.การปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย 2.การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทราย 3.การกำหนดต้นทุนมาตรฐานอ้อยและน้ำตาลทราย 4.การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) และ 5.การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน ก.ย.นี้ หลังจากนั้นจะนำกลับมากำหนดรายละเอียดอีกครั้ง คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 ปี จึงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ อนท.ได้ทยอยจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบโควตา ข. ปริมาณกว่า 8 หมื่นตัน ไปแล้วประมาณ 51% ราคาเฉลี่ยขณะนี้อยู่ที่ 20.4 เซนต์/ปอนด์ และคาดว่าราคาจะอยู่ที่ระดับ 18-20 เซนต์/ปอนด์ ในอีกระยะหนึ่ง ซึ่งจะทำให้มีราคาประกาศอ้อยขั้นต่ำในฤดูกาลผลิต 2559/2560 โอกาสแตะระดับ 1,000 บาท/ตันอ้อย ●